

THƯ NGỎ

Thông báo về Chương trình tuyển dụng Quản trị viên tập sự 2024 tại Suntory PepsiCo Việt Nam

Kính gửi: Quý trường Đại học,

Chúng tôi, Suntory PepsiCo Việt Nam hiện là một công ty hàng đầu trong ngành nước giải khát tại Việt Nam, là đối tác liên doanh giữa hai tập đoàn danh tiếng Suntory Holdings Limited (Nhật Bản) và PepsiCo Inc. (Hoa Kỳ), chuyên về sản xuất và phân phối các thương hiệu nước giải khát nổi tiếng như Pepsi, Sting, 7UP, Mirinda, Twister, Aquafina, TEA+... Không những vậy, Suntory PepsiCo được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023, Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023, Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2023.

Chương trình tuyển dụng Quản trị viên tập sự 2024 do Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức là một cơ hội hấp dẫn dành cho các bạn sinh viên năm cuối và mới tốt nghiệp, nhằm phát triển, đào tạo những tài năng trẻ với lộ trình trở thành Manager (Trưởng phòng/Cấp quản lý) trong vòng 36 tháng. Năm nay, chúng tôi mở tuyển ở các phòng ban: People & Culture (Nhân sự), Marketing (Tiếp thị), Sales (Kinh doanh), Operations (Sản xuất), Procurement (Mua hàng) và Finance (Tài chính).

Với mong muốn được kết nối, lan tỏa chương trình tới các bạn sinh viên của Quý trường, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ Quý trường trong Chương trình tuyển dụng Quản trị viên tập sự 2024, cụ thể như sau:

I. Thời gian: Từ ngày 28/11/2023 đến ngày 07/01/2024.

II. Các hoạt động chính:

1. Email truyền thông: Chúng tôi mong Quý trường chia sẻ thông tin về cơ hội nghề nghiệp từ Suntory PepsiCo Việt Nam đến các bạn sinh viên thông qua email (nội dung email chi tiết giới thiệu về chương trình và hướng dẫn đăng ký sẽ được chúng tôi gửi đến Quý trường).

Win WE ARE
SUNTORY PEPSICO



2. **Standee truyền thông:** Chúng tôi mong muốn được đặt standee truyền thông của chương trình tại các khu vực thu hút sự quan tâm từ sinh viên như: hội trường, thư viện, khu vực ký túc xá, hay khu vực sinh hoạt của sinh viên.

3. **Gửi thông tin đến các group sinh viên:** Chúng tôi sẽ gửi thông tin về chương trình đến trường, và nhờ sự hỗ trợ của trường/thầy cô thông tin đến các group sinh viên trên các nền tảng truyền thông xã hội, nhằm lan tỏa thông tin đến một số lượng lớn sinh viên quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp và phát triển bản thân.

4. **Truyền thông trên website:** Chúng tôi đề xuất đăng tải thông tin về chương trình Quản trị viên tập sự 2024 lên trang web của quý trường, để sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu thêm về chương trình.

Suntory PepsiCo đảm bảo rằng chương trình Quản trị viên tập sự của chúng tôi là một cơ hội hấp dẫn và cung cấp cho sinh viên sắp tốt nghiệp các kỹ năng quản lý thiết yếu, cùng với cơ hội thực hành thực tế và học hỏi từ các chuyên gia trong ngành.

Nếu nhận được sự đồng hành từ Quý nhà trường trong việc truyền thông về Chương trình Quản trị viên tập sự 2024, Chúng tôi sẽ gửi các tài liệu liên quan, bao gồm: các mẫu email truyền thông, standee, nội dung bài đăng cho các nhóm sinh viên, và thông tin chi tiết về chương trình.

Chúng tôi trân trọng sự quan tâm từ Quý trường Đại học, và mong muốn cùng nhau đồng hành trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận cơ hội học tập và nghề nghiệp thực tế.

Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được phản hồi tích cực từ quý trường.



Lê Thu Hồng

Trưởng phòng Nhân sự cấp cao - Phụ trách Tuyển dụng Toàn quốc



Win WE ARE
SUNTORY PEPSICO